



เรื่อง พระกำแพงหน้าอิฐ





รายละเอียด

พระกำแพงหน้าอิฐ พระเครื่องกำแพงที่หายาก

พระกำแพงหน้าอิฐ เป็นพระเครื่องพิมพ์หนึ่งที่พบครั้งแรกจากกรุวัดพระบรมธาตุเมื่อ พ.ศ. 2392 และจากนั้นก็พบอีกบ้างในบริเวณทุ่งเศรษฐี ฝั่งนครชุม แต่มีจำนวนน้อยมากแทบจะเรียกว่านับองค์ได้ และเท่าที่ติดตามจากแหล่งข้อมูลด้านพระเครื่องเมืองกำแพงไม่เคยปรากฏว่ามีการพบพระพิมพ์นี้ในฝั่งจังหวัดเลยแม้แต่องค์เดียว พระกำแพงหน้าอิฐมีพุทธลักษณะเป็นพระยืนประทานพร ประทับในชุ่มเรียบ รอบองค์พระลึกทำให้องค์พระดูเป็นสง่าสวยงาม ขนาดองค์พระพระทศรัด กว้างประมาณ 2 x 3 ซม. หนาประมาณ 0.7 ซม.เท่านี้ จากการได้พบและสนทนากับนักสะสมพระเครื่องเมืองกำแพงรุ่นเก่า หลายคนยืนยันว่าได้พบพระพิมพ์นี้เพียงไม่กี่องค์ หนังสือพระเครื่องรุ่นเก่า ๆ แม้กระทั่งหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นโดยจังหวัดกำแพงเพชร หลายเล่ม ไม่เคยปรากฏรูปพระเครื่องพิมพ์นี้ ยังไม่ต้องกล่าวถึงประวัติการค้นพบ เมื่อหนังสือ อมตพระกรุ โดย พิศาล เตชะวิภาค ซึ่งถือว่าเป็นหนังสือที่รวบรวมภาพพระกรุไว้มากที่สุดเท่าที่เคยมีการจัดพิมพ์มา ก็ปรากฏว่ามีเพียงรูปเดียวโดยไม่มีคำบรรยายอื่นใดนอกจากระบุว่า เป็นพระกำแพงหน้าอิฐเท่านั้น

ข้อมูลที่พอจะใช้เป็นหลักฐานได้ก็คือ การสนทนาทางรายการโทรทัศน์วัฒนธรรม หนึ่งในที่สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อหลายปีมาแล้ว เป็นการสนทนาระหว่าง อ.สันติ อภัยราช อดีตครูข้าราชการบำนาญซึ่งเป็น ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดกำแพงเพชร กับท่านพระครูวิเชียรคุณโชติ วัดกลางจ.กำแพงเพชร ทั้งสองท่านนี้ได้รับการยอมรับ เป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องพระเครื่องเมืองกำแพงเป็นอย่างดีและไม่ได้อยู่ในแวดวงพุทธพาณิชย์ ในการสนทนานั้น ท่านพระครูฯ ซึ่งสะสมพระเครื่องเมืองกำแพงเพื่อการศึกษา บอกว่าท่านได้ศึกษาพระกำแพงมาหลายปี เป็นเจ้าของพระกำแพงหลายสิบพิมพ์ พระกำแพงหน้าอิฐหายากมาก ท่านพบน้อยมากและมีอยู่เพียง 2 องค์เท่านั้น ส่วน อ.สันติ อภัยราช ท่านกล่าวว่าเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกในวันนั้นเอง

จากข้อมูลนี้ ถ้ากล่าวว่า พระกำแพงหน้าอิฐ หายากกว่าพระชุ่มกอ หรือพระกำแพงเม็ดขนุนย่อมจะไม่ผิดความจริงเลย ท่านที่มีพระพิมพ์นี้โปรดทราบที่ท่านมีพระเครื่องเมืองกำแพงที่หาชมได้ยากมาก

คำสำคัญ : พระเครื่อง

ที่มา : <https://www.facebook.com/taksilaprakruang/>

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์

วันที่ : 2019-08-16

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1170&code_db=610005&code_type=01